

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพร ปราบปราม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	สมพร ปราบปราม	
๒	นายสิงหา บุญส่ง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สิงหา บุญส่ง	
๓	นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	กนกรัตน์ ศรีสว่าง	
๔	นายบรรจบ ณ สุพรรณ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	บรรจบ ณ สุพรรณ	
๕	นายสมศักดิ์ ชวงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ชวงค์	
๖	นายศักดิ์ชาย เพียรดี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ศักดิ์ชาย เพียรดี	
๗	นายเฉลิมชัย สมมาตร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	เฉลิมชัย สมมาตร	
๘	นายประนอม เพชรสีเงิน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	ประนอม เพชรสีเงิน	
๙	นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	เกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์	
๑๐	นายสันติชาติ ระวังสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	สันติชาติ ระวังสุข	
๑๑	นายสาวกิตติลักษณ์ ศิริรักษ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑		ลาป่วย
๑๒	นายชำนาญ เกิดบัวทอง	เลขานุการสภา	ชำนาญ เกิดบัวทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์	นายก อบต.	ไพรัตน์ รักษ์พงศ์	
๒	นายบุญชวน สังข์โชติ	รองนายก อบต.	บุญชวน สังข์โชติ	
๓	นายชัยชนะ สุ่มงคล	รองนายก อบต.	ชัยชนะ สุ่มงคล	
๔	นางนิตยา สุขสุวรรณ	เลขานุการนายก อบต.	นิตยา สุขสุวรรณ	
๕	นายสุชาติ ช่วยรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุชาติ ช่วยรักษ์	
๖	นางสาวชไมพร ชนุดหอม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชไมพร ชนุดหอม	
๗	นางลักขณา โกมารทัต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ลักขณา โกมารทัต	
๘	นางสาวพุดชนาศรี ศรีสิริ	นิติกร	พุดชนาศรี ศรีสิริ	
๙	นางสาวศยามล รัตนมล	นักวิเคราะห์	ศยามล รัตนมล	
๑๐	นางสาวสรสิรินทร์ สโมสร	นักจัดการทั่วไป	สรสิรินทร์ สโมสร	
๑๑	นางสาวสุปรียา นกแก้ว	นักวิชาการเกษตร	สุปรียา นกแก้ว	
๑๒	นายวุฒิพงศ์ รำเพย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	วุฒิพงศ์ รำเพย	

๑๓	นางโสพิกุล ชัยอ่อน	ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	โสพิกุล ชัยอ่อน	
๑๔	นางสุพัฒน์ จันทร์อุดม	ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	สุพัฒน์ จันทร์อุดม	
๑๕	นายโกสินทร์ อินทร์แป้น	เจ้าพนักงานธุรการ	โกสินทร์ อินทร์แป้น	
๑๖	นายเอกพันธ์ สังข์โชติ	ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน	เอกพันธ์ สังข์โชติ	
๑๗	นางสาวจิราพร จริตงาม	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	จิราพร จริตงาม	
๑๘	นางสาวอรรวรรณ กล้าปราบโจร	ผช. จพง. ส่งเสริมการท่องเที่ยว	อรรวรรณ กล้าปราบโจร	
๑๙	นางสาวอณูวรรณ อินทะสระราช	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	อณูวรรณ อินทะสระราช	
๒๐	นางสาวจิรณัฐ คำสิงห์	ผช.นวก.ศึกษา	จิรณัฐ คำสิงห์	
๒๑	นางสาวรติมา รัตน์พงศ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	รติมา รัตน์พงศ์	

ผู้ไม่มาประชุม ๑. นางสาวกิตติลักษณ์ ศิริรักษณ์ ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชำนาญ เกิดบัวทอง เชิญนายเกียรติศักดิ์ รักษาพงศ์ ประธานสภา อบต. เขาโร  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาในวันหยุดราชการ (เสาร์ และอาทิตย์)  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ระบบประปา ของตำบลเขาโรเพื่อเตรียมการในการแก้ไขปัญหา น้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่ ซึ่ง รายละเอียดทางกองช่างได้แจกเอกสารให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วเพื่อสะดวกในการ ติดต่อกกรณีเกิดปัญหาข้อขัดข้องเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน  
ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ นายชำนาญ เกิดบัวทอง เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาฯสมัยแรก  
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงาน  
การประชุม ถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขขอเชิญครับ  
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ ถามที่ประชุมว่ามีใครจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมไม่มีใครจะแก้ไข  
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง  
สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แลกงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ประธานสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โดยไม่มี การลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบล

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์  
ประธานสภา  
นายไพรัตน์ รัชพงษ์  
นายก อบต.

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงนโยบายฯ  
แกลงนโยบายมีรายละเอียดดังนี้  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตตำบลเขาโร ได้กรณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายไพรัตน์ รัชพงษ์ เป็นผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร นั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก ได้บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงนโยบายต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๕๘/๕ วรรคสาม ได้บัญญัติไว้ว่า การประชุมเพื่อแกลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรซึ่ง กระผม นายไพรัตน์ รัชพงษ์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับจากนี้เป็นต้นไป กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักการ “คำไหนคำนั้น” กล่าวทำ นำสิ่งที่ดีสู่ตำบลเขาโร “คำไหนคำนั้น” คือ ยึดมั่นในสิ่งจะอยู่เสมอ รับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองพูดอะไรไว้แล้วจะยืนหยัดทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ “กล่าวทำ” คือ กล่าวทำในสิ่งใหม่ ๆ และถูกต้องเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแม้จะยากลำบากและมีความเสี่ยง หากเห็นผลว่าดีกว่าเดิมจะทำโดยไม่ลังเล “นำสิ่งที่ดีสู่ตำบลเขาโร” คือ ภายใต้การบริหารที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ แต่จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ใช้เงินอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้จ่ายสิ่งสิ้นเปลืองสูญเปล่าไร้ประโยชน์ รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเข้ามาในตำบลเขาโร ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตตำบลเขาโร กระผมจะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในสังคม ซึ่งมุ่งเน้นจะยึดความต้องการประชาชน เป็น ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ บริหารงานโครงการ ผ่านกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้
- (๒) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ
- (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการ สังคมในลักษณะประชาสังคม
- (๔) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพ กฎระเบียบของสังคม

นอกจากนี้การบริหารงาน กระผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ การทำงานเชิงบูรณาการ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนการบริหารราชการแผ่นดิน,ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและนโยบายทิศทางการพัฒนาของ

องค์การปกครองท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนชุมชนในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตดี มีความสุข ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งบัญญัติ ไว้ในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๖ ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม

กระผมจะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยความ “ซื่อสัตย์ สุจริตตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนในเขตตำบลเขาโรในคราวการเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และกระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ดังนี้

๑. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเขาโร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน ในตำบลเขาโร อย่างน้อย ๓ แห่ง ได้แก่

๑.๑ แหล่งท่องเที่ยวพรุจูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวริม “บึงเก็บน้ำพรุจูด” เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ขายอาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และการบริการเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน

๑.๒ แหล่งท่องเที่ยว “คลองท่าหลวง”หน้าวัดเขาโร เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและใช้สำหรับการออกกำลังกาย

๑.๓ “ถ้ำเขาพลู” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเขาโร

๒. จัดการศึกษาทุกระดับทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม พัฒนาเตรียมพร้อมพื้นฐานคุณภาพชีวิตคนเขาโร ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับโภชนาการ อย่างน้อยวันละ ๒ มื้อ และมีพัฒนาการที่สมวัย สนับสนุนเด็กวัยเรียนให้ได้เล่าเรียนหนังสือทุกคน ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับต่างชาติ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลเขาโร ที่มีอยู่และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ให้มีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตร่วมกัน ทั้งในและนอกโรงเรียนผู้สูงอายุ

๓. จัดการดูแลส่งเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการเพื่อลดการเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดสวัสดิการดูแลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ (LTC) อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอตลอดชีวิต

๔. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข และการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

๕. ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ปรับปรุงผิวจราจร โดยเร่งสร้างและบำรุงคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลเขาโร เพื่อความสะดวกในการสัญจร สนับสนุนการปรับปรุงผังเมืองรวม ในเขตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชุมชน โดยคำนึงถึงการประกอบอาชีพดั้งเดิม

๗. ปรับปรุงคุณภาพน้ำและประสิทธิภาพระบบน้ำประปา โดยเพิ่มประสิทธิภาพโรงผลิตน้ำประปา หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้เป็นน้ำสะอาดสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได้ครบทุกครัวเรือนภายในเวลา ๔ ปี

๘. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ สำนักงานให้สดชื่น รื่นรมย์ น่าอยู่

๙. บริหารและจัดการขยะมูลฝอยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ตามหลักการคัดแยกขยะครัวเรือน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ นำขยะเข้าสู่ระบบ

ริโซเคิล และพัฒนาให้เป็นพลังงานทางเลือก อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการ  
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

๑๐. พัฒนาการและส่งเสริมต่อยอดกิจกรรมกีฬาหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
ให้เกิดทีมกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม มีกองทุนกีฬาตำบลที่เข้มแข็ง มีงบประมาณเพียงพอสำหรับ  
การบริหาร จัดการทีมได้ มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ

๑๑. สนับสนุนการบริหารจัดการตำบลเขาโร โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักการทรงงาน และโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองอยู่รอดได้ใน  
สถานการณ์วิกฤติ ได้อย่างยั่งยืน

๑๒. พัฒนาระบบงานให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำระบบเทคโนโลยีมาปรับปรุง  
คุณภาพชีวิต “เมืองอัจฉริยะ” Smart City ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในเขต  
ตำบลเขาโร ประกอบด้วย Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ) โครงการพลังงานฉลาดใช้บริเวณ  
ทางสาธารณะ สวนสาธารณะ เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Poles) และ Smart People  
(พลเมืองอัจฉริยะ) โครงการ Big Data ข้อมูล เพื่อพัฒนาพื้นที่ข่าวสารสื่อสารฉับไว Smart  
Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ) เชื่อมระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ  
เครือข่ายความเร็วสูงในเขตตำบลเขาโร เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง  
ท่องเที่ยว พร้อมลดปัญหาอาชญากรรม รักษาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน และความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองครอบคลุมทั่วเขตตำบลเขาโร

จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ช่วงระยะเวลา ๔ ปี ต่อ  
จากนี้ ในตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของ  
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะ  
ได้รับการพิจารณา สนับสนุนจาก ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร และท่าน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างเป็น  
ผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ  
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร กระผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมรับฟังคำแถลงนโยบาย  
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรของกระผมในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณ  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ทุกท่านที่กรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจ  
กระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร กระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า  
กระผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้ของทุกท่าน  
ขอบคุณครับ

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภา

นายสมศักดิ์ ชูวงศ์

ส.อบต. ม.๕

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภา

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือไม่

อภิปรายว่าของขึ้นชมกับกับแถลงนโยบายของผู้บริหาร

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ <u>ไม่มี</u>
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
นายชำนาญ เกิดบัวทอง ปลัดองค์การฯ	<p>๕.๑ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการ สปสช. ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโจได้เข้าร่วมและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งต้องมีคณะกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คนซึ่งได้หมดวาระไป จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสภาเลือกตัวแทนในสัดส่วนสมาชิกสภา จำนวน ๒ คนแทนตำแหน่งที่ว่าง อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พิจารณานุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนฯโดยมีเจตนาให้คณะกรรมการกองทุนเห็นถึงการประมาณการใช้จ่ายกองทุนฯ</li> <li>๒. พิจารณานุมัติโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</li> <li>๓. ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน</li> <li>๔. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</li> <li>๕. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>๖. พิจารณาให้ความเห็นขอรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ</li> </ol>
นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาฯ	อนุญาตให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อและมีผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน
นายสันติชาติ ระวังสุข ส.อบต. ม.๑๐ นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาฯ	<p><u>คณะกรรมการคนที่ ๑</u></p> <p>เสนอ นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง ๒ คนประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. นายสิงหา บุญส่ง ส.อบต. ม.๒</li> <li>๒. นายสมศักดิ์ ชูวงศ์ ส.อบต. ม.๕</li> </ol> <p>ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่</p> <p>ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก</p>
นายสมพร ปราบปราม ส.อบต. ม.๑ นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาฯ	<p><u>สรุป คณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑</u> คือ นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์</p> <p><u>คณะกรรมการคนที่ ๒</u></p> <p>เสนอ นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง ๒ คนประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. นายประนอม เพชรสีเงิน ส.อบต. ม.๘</li> <li>๒. นายเฉลิมชัย สมมาตร ส.อบต. ม.๗</li> </ol> <p>ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่</p>

ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก

**สรุป คณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒** คือนางกนกรัตน์ ศรีสว่าง

นายชำนาญ เกิดบัวทอง  
ปลัดองค์การฯ

๕.๒ เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามแผนฯ

ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

๕.๒.๑ คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑ องค์กรจัดทำ

แผนพัฒนา ข้อ ๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำ  
ร่างแผนพัฒนา

๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบ่งชี้และรายละเอียดของงาน

๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๖. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๗. ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่  
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน  
ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภาฯ

อนุญาตให้ที่ประชุมเสนอที่ละตำแหน่ง โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

**คณะกรรมการคนที่ ๑**

นายสมศักดิ์ ชูวงศ์

ส.อบต. ม.๕

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภา

เสนอนายสันติชาติ ระวังสุข ส.อบต. ม.๑๐ ผู้รับรอง ๒ คน ประกอบด้วย

๑. นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง ส.อบต. ม.๓ ๒. นายบรรจบ ณ สุพรรณ ส.อบต. ม.๔

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก

**สรุปคณะกรรมการแผนพัฒนาคนที่ ๑** คือนายสันติชาติ ระวังสุข



นายบรรจบ ณ สุพรรณ ส.อบต. ม.๔	<p><u>คณะกรรมการคนที่ ๒</u></p> <p>เสนอนายประนอม เพชรสีเงิน ส.อบต. ม.๘ ผู้รับรอง ๒ คน ประกอบด้วย ๑.นายสมศักดิ์ ชูวงศ์ ส.อบต. ม.๕ ๒. นายศักดิ์ชาย เพียรดี ส.อบต. ม.๖ ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก</p> <p><u>สรุปคณะกรรมการแผนพัฒนาคนที่ ๒</u> คือนายประนอม เพชรสีเงิน</p>
นายเฉลิมชัย สมมาตร ส.อบต. ม.๗	<p><u>คณะกรรมการคนที่ ๓</u></p> <p>เสนอนายสมศักดิ์ ชูวงศ์ ส.อบต. ม.๕ ผู้รับรอง ๒ คน ประกอบด้วย ๑.นายสมพร ปราบปราม ส.อบต. ม.๑ ๒. นายสิงหา บุญส่ง ส.อบต. ม.๒ ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก</p> <p><u>สรุปคณะกรรมการแผนพัฒนาคนที่ ๓</u> คือนายสมศักดิ์ ชูวงศ์</p>
นายชำนาญ เกิดบัวทอง ปลัดองค์การ	<p>๕.๒.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘(๑) กำหนดว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน</p> <p>อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</li> <li>- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</li> <li>- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน</li> <li>- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร</li> </ul>

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาฯ	อนุญาตให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อที่ละตำแหน่งและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน
นายสันติชาติ ระวังสุข	<p><u>คณะกรรมการคนที่ ๑</u></p> <p>เสนอนายบรรจบ ณ สุพรรณ ส.อบต. ม.๔ ผู้รับรอง ๒ คน ประกอบด้วย ๑.นายสมศักดิ์ ชวงค์ ส.อบต. ม.๕ ๒. นายศักดิ์ชาย เพียรดี ส.อบต. ม.๖</p> <p>ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก</p> <p><u>สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๑</u> คือนายบรรจบ ณ สุพรรณ</p> <p><u>คณะกรรมการคนที่ ๒</u></p>
นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง ส.อบต. ม.๓	<p>เสนอนายสมพร ปราบปราม ส.อบต. ม.๑ ผู้รับรอง ๒ คน ประกอบด้วย ๑.นายสิงหา บุญส่ง ส.อบต. ม.๒ ๒. นายสมศักดิ์ ชวงค์ ส.อบต. ม.๕</p> <p>ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก</p> <p><u>สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๒</u> คือสมพร ปราบปราม</p> <p><u>คณะกรรมการคนที่ ๓</u></p>
นายสมศักดิ์ ชวงค์ ส.อบต. ม.๕ นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาฯ	<p>เสนอนายเฉลิมชัย สมมาตร ส.อบต. ม.๗ ผู้รับรอง ๒ คน ประกอบด้วย ๑.นายประนอม เพชรสีเงิน ส.อบต. ม.๘ ๒. นายสันติชาติ ระวังสุข. ม.๑๐</p> <p>ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก</p> <p><u>สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๓</u> คือนายเฉลิมชัย สมมาตร</p>

-พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายชำนาญ เกิดบัวทอง เลขานุการสภาฯ	<p>๕.๓ เรื่อง โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๒ รายการ)</p> <p>ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗ กำหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น</p>
นายชำนาญ เกิดบัวทอง ปลัดองค์การฯ	<p>ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๕.๓.๑ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับห้องทำงานของสภาองค์การฯ ซึ่งเครื่องเดิมได้ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน</p>

พนักงานจ้าง จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท

๕.๓.๒ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยโซฟา ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว โซฟา ขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ คน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมเสียงส่วนมากเห็นชอบ

๕.๔ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(จำนวน ๑ รายการ)

นายชำนาญ เกิดบัวทอง  
ปลัดองค์การฯ

ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจาก  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ มีผลทำให้คุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปจาก  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One งบประมาณ ๙๒,๐๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ  
พื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสัญญาณ  
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้  
ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้  
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ  
แสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

#### ข้อความใหม่

- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุทธศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ข้อระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์  
ประธานสภาฯ

อนุญาตให้สมาชิกสภาอภิปราย

ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์  
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ คน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมเสียงส่วนมากเห็นชอบ

เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์  
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือแจ้งความเดือดร้อนในหมู่บ้านบ้าง

ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายชำนาญ เกิดบัวทอง)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประนอม เพชรสีเงิน)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสันติชาติ ระวังสุข)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพร ปราบปราม)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์)